



ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร
เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน
สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดยโสธร
ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวด กฉ (ครั้งที่ ๒)

.....
ตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้นำหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม
ของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.๑) ในเขตจังหวัด หมวดอักษร กฉ โดยออกประมูล
เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

ปรากฏว่า หมายเลขทะเบียนที่นำออกประมูลเป็นการทั่วไปดังกล่าวข้างต้น ผู้ชนะการประมูล
รายเดิมไม่มาชำระค่าประมูลหมายเลขทะเบียนรถให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศ
กรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนั้น
เพื่อให้การจัดเก็บเงินค่าประมูลหมายเลขทะเบียนรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไข การประมูลหมายเลข
ทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ที่นำออกประมูลใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ สำนักงานขนส่ง
จังหวัดยโสธร จึงออกประกาศ เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน
สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดยโสธร ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวด กฉ
ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑.ให้นำหมายเลขทะเบียนรถที่ค้างชำระดังกล่าวออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต
หมวดอักษร กฉ เปิดระบบวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ปิดระบบวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

โดยมีหมายเลขตามบัญชีหมายเลขแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการนำหมายเลขทะเบียนรถดังกล่าวออกประมูลใหม่ หากหลังจากออกประกาศนี้
ผู้ชนะการประมูลเดิม ได้ชำระราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดแล้ว

ข้อ ๒. ในกรณีมีเหตุขัดข้องที่เกิดจากระบบการนำหมายเลขทะเบียนรถออกประมูลใหม่ทาง
อินเทอร์เน็ต ทำให้การประมูลหมายเลขทะเบียนรถไม่สามารถสิ้นสุดลงตามที่กำหนดได้ ให้ดำเนินการต่อไปนี้

(๑)กรณีมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูล และไม่สามารถแก้ไขได้ก่อน
เวลาสิ้นสุดการประมูลดังกล่าว ให้ถือว่ายกเลิกการประมูลในวันนั้น และสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร จะทำการ
นำหมายเลขออกประมูลใหม่

/(๒) กรณีมีเหตุขัดข้อง...

(๒) กรณีมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นในระหว่างสิ้นสุดการประมูลหมายเลขบางหมายเลข ให้ถือว่ายกเลิกการประมูลตั้งแต่หมายเลขที่การประมูลยังไม่สิ้นสุดเป็นต้นไป และสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร จะทำการนำหมายเลขออกประมูลใหม่

ในกรณีมีการยกเลิกการประมูลหมายเลขตามวรรคหนึ่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร จะสรุปผลการยกเลิกการประมูลให้ทราบทางระบบการนำหมายเลขทะเบียนรถออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต (<http://extra.tabienrod.com>) ทั้งนี้ที่ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔



(นางจินตนา สุตรมมงคล)
ขนส่งจังหวัดยโสธร

หมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน
สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดยโสธร ที่จะนำออกประมูลใหม่
หมวดอักษร กฉ (ครั้งที่ 2)
เปิดระบบวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ปิดระบบวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.

หมวดอักษร	กลุ่ม	หมายเลข							จำนวนเลข
กฉ	2	9889 (54,000)							1
กฉ	3	8811 (32,400)							1

บัญชีหมายเลขทะเบียนที่จะนำออกประมูลใหม่ จังหวัดยโสธร
ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)
หมวดอักษร กฉ (ครั้งที่ 2)
จำนวน 2 หมายเลข

รูปแบบหมายเลขประมูลที่นำออกประมูลใหม่

เปิดระบบวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ปิดระบบวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.

กลุ่ม	หมายเลข	ราคาเริ่มต้น	หลักประกัน/ หนึ่งหมายเลข	เพิ่มราคา ครั้งละ
หมวดอักษร กฉ จำนวน 2 หมายเลข		เท่ากับราคา ที่ค้างชำระ ของแต่ละ หมายเลข		
2	9889		5,500	100 หรือมากกว่า
3	8811		2,500	100 หรือมากกว่า